



ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคณาจารย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี พ.ศ. 2566
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566)

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร

รายการ	เป้าหมาย
ผู้บริหารได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสร้างสรรค์ผลงาน	ร้อยละ 80
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการศึกษาต่อ	ร้อยละ 80
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	ร้อยละ 80
อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำเร็จการศึกษา	1 ราย
อาจารย์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	1 ราย

ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลตามเป้าหมาย
<p>ผู้บริหารได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสร้างสรรค์ผลงาน</p> <p>(ผู้บริหาร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณบดี - รองคณบดีฝ่ายการบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร <p>สู่ความเป็นเลิศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาวิจัยสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - รองคณบดีฝ่ายการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม - รองคณบดีฝ่ายการบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ - หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ - หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง - หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ - หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (10 คน)	บรรลุ

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลตามเป้าหมาย
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสร้างสรรค์ ผลงาน รวมถึงการศึกษาต่อ (คณาจารย์ จำนวน 45 คน)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 88.88 (40 คน)	บรรลุ
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การแต่งตั้งให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้น (บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 13 คน : ไม่นับตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (13 คน)	บรรลุ
อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำเร็จการศึกษา (อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน)	1 คน	3 คน (อ.ปรีชา นวลน้อม / อ.อภิเชษฐ์ ติคสิ / ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ)	บรรลุ
อาจารย์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	1 คน	1 คน (อ.ยุทธพงษ์ ตันประดู่)	บรรลุ